



## ได้น้ำมัน

การได้น้ำมัน เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นที่ตำบล สระสีเหลียม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานแล้ว การได้น้ำมัน หมายถึงการจุดประทีปโคมไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสเทศกาลออกพรรษาคือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี



ประเพณีการได้น้ำมันนี้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกกันว่า " บุญจุดประทีป " มีลักษณะคล้าย กับที่ชาวบ้านตำบลสระสีเหลียมปฏิบัติกันอยู่ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาวครั้ง จึงเป็นไปได้ว่า ประเพณีการได้น้ำมันรับแบบอย่างมาจากงานบุญจุดประทีปของชาวตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง ลักษณะ ของงานประเพณีได้น้ำมันก็คือ เวลาเช้าซึ่งเป็นวันพระ ชาวบ้านจะมาร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา ที่วัด ตอนเย็นประมาณ 17.00 - 18.00 น. จะมาร่วมพิธีกันอีกครั้งหนึ่ง โดยนำประทีปหรือโคมไฟมาประดับ หรือแขวนไว้ตามจุดสำคัญๆ ของวัด

ในสมัยก่อนการทำโคมไฟยังไม่มีกรอบแก้วสะดวกสบายอย่างสมัยนี้ ต้องใช้ผลไม้มาประดิษฐ์ตกแต่ง เป็นโคมไฟ เช่น ใช้ลูกตุมกา ลูกพักเหลือง หรือส้มโอขนาดใหญ่มาควักเอกลี้นอกให้หมด ขูดผิวข้าง นอกและเยื่อข้างในออกจนบางโปร่งดี ทำไส้ด้วยด้ายดิบปั่นเป็นเกลียว ใช้น้ำมันมะพร้าวเทใส่เป็นเชื้อเพลิง จากนั้นทำหูสำหรับแขวนตามต้นไม้บริเวณวัดเมื่อจุดไฟจะมองดูสวยงามแปลกตา

สำหรับที่วัดสระสีเหลียมในปัจจุบันนี้ การทำประทีปโคมไฟไม่ประณีตสวยงามเท่ากับประเพณีเดิม เพียงแต่ทางวัดจะจัดเตรียมถ้วยพร้อมกับไส้สำหรับใส่น้ำมันจุดไฟ วางไว้ตามจุดต่างๆ บริเวณวัด อาจเป็น บริเวณหน้าโบสถ์หรือรอบๆ ศาลา ประมาณ 10 - 15 จุด เมื่อได้เวลาชาวบ้านจะทยอยกันนำน้ำมันมะพร้าว มาเติม หรือบางคนก็นำถ้วยเฉพาะของตนมาวางต่างหาก จึงน่าที่จะได้มีการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี



การตกแต่งประทีปโคมไฟแบบโบราณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการประกวดประชันการทำโคมไฟให้สวยงามโดยใช้วัสดุพื้นบ้าน ซึ่งมีได้สิ้นเปลืองแต่อย่างใด



งานบุญจุดประทีปหรือได้น้ำมันนี้ นอกจากเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่พระสงฆ์ที่แสดงธรรมตอนกลางคืนอีกด้วย เมื่อชาวบ้านมาเติมน้ำมันจุดไฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ร่วมกันฟังเทศน์ ซึ่งตามประเพณีโบราณจะมีการเทศน์เรื่อง " อานิสงส์การจุดประทีปโคมไฟ " และกระทำกันถึง 3 วัน 3 คืน คือตอนเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรและกลางคืนจุดประทีปโคมไฟ และฟังพระธรรมเทศนา แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงคืนเดียว



เรียบเรียงโดย อาจารย์วิศิษฐ์ แก้วเอี่ยม : ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน